

**แผนงานกิจกรรม การจัดโครงการประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
สำหรับสถาบันการศึกษา ในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน**

๑๐ มี.ค. ๖๔ (วันสุดท้ายในการรับ ผลงานเข้าประกวด)	สถาบันการศึกษาในเครือข่ายฯ เสนอผลงาน เข้าร่วมประกวดฯ (รายละเอียดประเภทการประกวด ในหน้าที่ ๒) จัดส่งข้อมูลมายัง อีเมล coop@mail.rmutt.ac.th หรือ coop.rmutt.rt@gmail.com **ขอสงวนสิทธิ์ในการรับข้อมูลเข้าประกวดทุกประเภท ต้องส่งในภาพรวมของสถาบันการศึกษาเท่านั้น**
๑๕ มี.ค. ๖๔	สำนักงานเครือข่ายฯ (มทร.ธัญบุรี) ส่งลิงค์ข้อมูลผลงานที่เสนอเข้าประกวด ให้กับคณะกรรมการเพื่อทำการให้คะแนน คัดเลือกและตัดตัดสิน - ตัดสิน ประเภทที่ ๑- ๔ และ ๙-๑๔ - คัดเลือก ประเภทที่ ๕-๘ โดยตัดเอา ๖ ผลงานที่มีคะแนนสูงสุด ของแต่ละประเภท เข้ารอบตัดสิน และทำการ นำเสนอผลงานเพื่อตัดสินในวันที่ ๒๑ เม.ย. ๖๔
๒๒ มี.ค. ๖๔	คณะกรรมการ ส่งผลการให้คะแนน กลับมายัง สำนักงานเครือข่ายฯ (มทร.ธัญบุรี)
๒๔ มี.ค. ๖๔	ประกาศผลทางเว็บไซต์ของสำนักสหกิจศึกษา มทร.ธัญบุรี ที่ www.coop.rmutt.ac.th และไลน์กลุ่มเครือข่าย - ประกาศผล <u>รอบตัดสิน</u> สำหรับประเภทที่ ๑-๔ และ ๙-๑๔ - ประกาศผล <u>รอบแรก</u> สำหรับการประกวดประเภทที่ ๕-๘ (คัดเลือก ๖ ผลงาน/ประเภท)
๒๙ มี.ค. ๖๔	สำนักงานเครือข่ายฯ (มทร.ธัญบุรี) ส่งข้อมูลโครงการ/ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก ให้ คณะกรรมการตัดสินผลงานทำการพิจารณาเบื้องต้น ก่อนมารับฟังการนำเสนอผลงาน ในวันตัดสิน
๒๑ เม.ย. ๖๔	เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ ประกวดรอบตัดสิน สำหรับการประกวดแข่งขันโครงการ/ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยการนำเสนอผลงานของนักศึกษาเจ้าของผลงาน หากมีเจ้าของผลงาน มากกว่า ๑ คน สามารถ ส่งตัวแทนเพียงคนเดียวได้ มีเวลา ๒๕ นาที/ผลงาน (นำเสนอ ๑๕ นาที ตอบข้อซักถาม ๑๐ นาที) (ไฟล์ PowerPoint ให้ใช้ขนาดสไลด์แบบมาตรฐาน ๔:๓ (ขนาด ๑๐๒๔ x ๗๖๘ พิกเซล)) เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ - ประกาศผลการตัดสิน - มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดของทุกประเภท

- หมายเหตุ**
๑. กำหนดการ และสถานที่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 ๒. สัปดาห์ที่ ๑-๒ เดือนเมษายน ๒๕๖๔ (ระหว่างวันที่ ๕-๙) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีงานพระราชทานปริญญาบัตร
 ๓. สัปดาห์ที่ ๓ เดือนเมษายน ๒๕๖๔ (ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖) เป็นช่วงติดวันหยุดสงกรานต์
 ๔. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๙ ๓๖๒๑

ประเภทการประกวดในโครงการประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

สำหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

****ส่งเข้าร่วมประกวดได้ประเภทละ ๑ ผลงาน****

ประเภทที่	หมวด/ชื่อประเภทผลงาน	ข้อมูลที่ต้องส่ง	ชนิดไฟล์ที่ต้องส่ง	จำนวนและรางวัล
๑	สถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น	ตอบประเด็นคำถาม		๑. ประเภทละ ๑ รางวัล ๒. มอบโล่รางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร
๒	สถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดาวรุ่ง			
๓	สถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน นานาชาติดีเด่น			
๔	สถานศึกษาดำเนินการนวัตกรรมสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น			
๕	โครงการ/ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงการ/ผลการปฏิบัติงาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น	๑. ตอบประเด็นคำถาม ๒. ใบสมัครส่งผลงานเข้าประกวด (ใช้เอกสารฉบับจริง)	.doc และ .pdf	๑. ประเภทละ ๔ รางวัล คือ รางวัลที่ ๑, ๒, ๓ และชมเชย ๒. มอบเงินรางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติบัตร
๖	โครงการ/ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงการ/ผลการปฏิบัติงาน ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการดีเด่น			
๗	โครงการ/ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงการ/ผลการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น			
๘	โครงการ/ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานนานาชาติดีเด่น			
๙	คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น			
๑๐	ที่ปรึกษาการทำงานในสถานประกอบการดีเด่น			
๑๑	ผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสถานศึกษาดีเด่น			
๑๒	ผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการดีเด่น	ตอบประเด็นคำถาม		๑. ประเภทละ ๑ รางวัล ๒. มอบโล่รางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติบัตร
๑๓	สถานประกอบการขนาดใหญ่ดำเนินการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น			
๑๔	สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กดำเนินการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น			

หมายเหตุ

- อ้างอิงประเภทการประกวด ตามเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)

- ผลงานแต่ละประเภทที่ชนะการประกวด อันดับที่ ๑ จะเป็นผู้แทนของเครือข่ายฯ เข้าประกวดในระดับชาติ

- อัตราเงินรางวัลการประกวดประเภทโครงการ/ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา มีดังนี้

รางวัลที่ ๑ เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท (๑ รางวัล/ประเภท)

รางวัลที่ ๒ เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท (๑ รางวัล/ประเภท)

รางวัลที่ ๓ เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท (๑ รางวัล/ประเภท)

รางวัลชมเชย เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท (๓ รางวัล/ประเภท)